

NÉT KHỞI SẮC CỦA BỘ MÔN QUẦN VỢT TỈNH QUẢNG BÌNH

LÊ VĂN XUÂN

Những năm gần đây, thể dục thể thao Quảng Bình đã có nhiều đổi thay tích cực, khoảng cách về sự phát triển thể dục thể thao Quảng Bình so với toàn quốc ngày càng được thu hẹp. Nếu như trước thời điểm Quảng Bình được trở lại địa giới cũ (1989), số môn thể thao được tập luyện thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chỉ giới hạn trong 8 đến 10 môn, thì đến nay đã được nâng lên gần 20 môn, bao gồm cả thể thao truyền thống và thể thao Olympic. Đặc biệt có nhiều môn thể thao phong trào phát triển mạnh, tạo được sự thu hút, hấp dẫn cao, trong đó có quần vợt (tennis). Đây là môn thể thao thu hút đông đảo mọi người tham gia tập luyện và thi đấu, góp phần làm cho phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn ngày càng phát triển.

Quần vợt hiện nay là một môn thể thao rất phổ biến ở nhiều nước và được thi đấu tại các kỳ Thế vận hội. Trên thế giới có hàng triệu người chơi quần vợt và hàng triệu người hâm mộ. Ở Quảng Bình, quần vợt là môn thể thao khá mới. Trước năm 2000 toàn tỉnh chỉ có 1-2 sân được xây dựng, với số lượng người tập khá khiêm tốn, nhưng đến nay đã có hơn 40 sân đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật với gần ngàn người tham gia tập luyện và thi đấu. Số lượng người chơi ngày càng đông, nhu cầu về sân chơi ngày càng lớn. Mặc dù trong điều kiện còn gặp khó khăn nhất định nhưng một số ban, ngành đã tạo mọi điều kiện để có nguồn lực xây dựng thêm sân. Tiên phong trong lĩnh vực này có Văn phòng UBND tỉnh, Điện lực, Ngân hàng VietinBank, Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Bình, Xí nghiệp Quản lý Đường sắt, Công ty Xăng dầu Quảng Bình; Sở Tài nguyên và Môi trường; Trường Đại học Quảng

Bình; Trạm tiếp sóng VOV; một số doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Hới; huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, thị xã Ba Đồn, các khách sạn... đã hình thành các câu lạc bộ tổ chức tập luyện, giao lưu, thi đấu, từ đó các giải đấu được hình thành và phát triển đến nay.

Bên cạnh giải Quần vợt do ngành Văn hóa và Thể thao tổ chức theo định kỳ hàng năm, nhiều giải được một số doanh nghiệp kết hợp với một số thành viên tâm huyết đứng ra tổ chức như: Giải Quần vợt tranh cúp Phú Ninh do Công ty TNHH tổng hợp Phú Ninh đầu tư kinh phí; giải Tennis tranh cúp VietinBank Quảng Bình, Giải Công an tỉnh Quảng Bình mở rộng... Ngoài ra, tất cả các giải quần vợt trên địa bàn tỉnh nhà luôn thu hút nhiều nhà tài trợ.

Ưu điểm lớn nhất của quần vợt là môn thể thao phù hợp với điều kiện làm việc của cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhờ môi trường tập luyện vào sáng sớm và ban đêm mát mẻ phù hợp với thời tiết khắc nghiệt của miền Trung; đồng thời đây là môn thể thao dễ tập, dễ học, tạo được hưng phấn cao trong tập luyện và thi đấu. Theo thống kê sơ bộ của cơ quan



Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa 1 Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Bình
Ảnh: PHAN PHƯƠNG

chuyên môn, số người chơi quần vợt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2005 có khoảng 100 người, năm 2010 có khoảng 500 người và đến nay lên đến gần 1000 người. Có 30 câu lạc bộ hoạt động thường xuyên, đảm bảo chất lượng; trên 20 câu lạc bộ, nhóm hoạt động nhỏ lẻ, chưa có quy chế. Các câu lạc bộ cơ bản bước đầu đã được hình thành phát triển trên địa bàn các huyện, thị xã nhưng chiếm đa số vẫn tập trung tại các cơ quan, đơn vị, khách sạn trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Về cơ sở vật chất, trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay có khoảng 40 sân trong đó địa bàn thành phố Đồng Hới 36 sân đảm bảo hoạt động tốt. Ngoài ra, Lệ Thủy có 01 sân, Quảng Ninh có 01 sân đang xây dựng, Bố Trạch 02 sân, thị xã Ba Đồn có 02 sân. Tất cả các sân đều là loại sân cứng chất liệu tổng hợp, 03 sân có mái che, chưa có loại sân khác như sân cỏ hoặc sân đất nện.

Về hệ thống giải đấu quần vợt trong tỉnh bao gồm các giải do ngành Văn hóa và Thể thao tổ chức (bình quân mỗi năm 01 giải); các giải do sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tổ chức; các giải do các câu lạc bộ tổ chức bình quân hàng năm có khoảng trên 10 giải. Tất cả các hoạt động thi đấu đều hướng về chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, quê hương, đồng thời giao lưu học hỏi kinh nghiệm, thông qua đó đánh giá chất lượng chuyên môn phong trào từng địa phương, đơn vị và câu lạc bộ.

Ngoài ra, khi một số ngành Trung ương tổ chức hội thao nội bộ ngành có môn quần vợt, Quảng Bình cũng đã có vận động viên tham gia. Bên cạnh đó, hàng năm có các vận động viên tham gia giải ở tỉnh bạn tổ chức như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng...

Hiện nay, chưa có cơ sở đào tạo chuyên sâu về quần vợt trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên trong thời gian qua một số câu lạc bộ đã có đầu tư mời huấn luyện viên có chuyên môn tổ chức dạy ngắn hạn, dạy phong trào cho các thành viên. Hiện nay, số huấn luyện viên, hướng dẫn viên tham gia vào việc hướng dẫn chơi quần vợt phong trào trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 5 người,

trong đó có 01 huấn luyện viên có chứng chỉ cấp Quốc gia.

Phong trào chơi quần vợt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang trên đà phát triển về cả số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là sự phát triển đó còn mang tính tự phát, chưa có tổ chức và mang tính kế hoạch lâu dài. Trước tình hình đó, vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định cho phép thành lập tổ chức đầu tiên của môn quần vợt tỉnh Quảng Bình với tên gọi đầy đủ: Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Bình.

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2018, Đại hội Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Bình lần thứ I nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được tổ chức thành công. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 21 thành viên, Ban Thường vụ 7 thành viên và Ban Kiểm tra 3 thành viên. Đại hội cũng đã thông qua điều lệ, kế hoạch hoạt động của Liên đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023. Phát biểu chào mừng và chỉ đạo Đại hội, lãnh đạo Liên đoàn Quần vợt Việt Nam và lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn của các hội viên tham gia Liên đoàn để trong thời gian qua mặc dù chưa có một tổ chức chuyên môn đúng nghĩa nhưng đã tự nguyện, tự giác cùng nhau xây dựng phong trào thi đấu quần vợt phát triển.

Liên đoàn Quần vợt Quảng Bình là một tổ chức xã hội tự nguyện, lãnh đạo theo nguyên tắc tập thể, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân trong điều hành chỉ đạo các hoạt động của các câu lạc bộ. Có thể khẳng định rằng, Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Bình ra đời là một bước đột phá về mặt tổ chức, một tín hiệu tích cực để đưa bộ môn quần vợt của tỉnh phát triển đúng hướng để trở thành thành viên của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, có sự chỉ đạo định hướng phát triển lâu dài trong sự phát triển chung của quần vợt Việt Nam. Sự ra đời của Liên đoàn đã khẳng định bước đi đúng đắn của thể thao Quảng Bình trong công tác xã hội hóa theo chủ trương của Đảng và nhà nước, góp phần tạo bước phát triển bền vững cho thể dục thể thao tỉnh nhà ■

L.V.X